

### KTV Nguyễn Đào Hữu -

Cuộc sống hiện đại, ngày nay ta đang nói nhiều đến sự vô cảm; trên báo đài, mạng xã hội cũng dần dần dần có những tin tức phẫn nộ, những phản ánh về một hành vi sống xé rách văn hóa nào đó... Song, giữa những ồn ào của cái xô bồ, phải chăng những người tốt như cái tốt vẫn là hiện hữu.



## “Sống là cho đâu chớ nhỡn riêng mình - Trao đi yêu thương nhỡn lại yêu thương”

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 24 Tháng 2 2020 18:19 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 24 Tháng 2 2020 18:23

---

### *Cái đũa, cái thìa và nĩa âm thầm, lặng lẽ tồn tại xung quanh chúng ta*

Ngày nay, trong cuộc sống náo nhiệt với sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ,...chúng ta không ít người đã từng gặp những con người, hành vi chưa từng thấy, đôi khi cũng như xã hội nghĩ “xã hội tốt xấu lẫn lộn, chúng ta tin ai”. Cũng không phải tự nhiên mà người ta nghi ngờ. Bởi vì đôi khi sự giả tạo vẫn tồn tại trong cuộc sống và có khi, nhiều trẻ em học tập có phần lộn át khi chúng ta khó nhận ra được cái thật.

Sống thực, lòng tốt đôi khi chỉ là những câu chuyện, lời nói đùa viên rớt nhõ, có khi chỉ thoáng qua khi chúng ta khó nhận ra, đó là việc giúp một người già qua đường, là những người cho phở miễn phí trên xe buýt... Đừng nghĩ rằng, việc tốt phải là những việc lớn lao.

Người tốt là người biết lo nghĩ cho người khác, sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng, quê hương, đất nước. Một tấm gương điển hình là anh Trần Phước Hùng chủ nhiệm câu lạc bộ Máu nóng Hiếu và Thiện nguyện. Anh tâm sự rằng không hiểu tại sao cuộc đời của mình chỉ thích làm từ thiện, và mỗi khi giúp đỡ được người nào đó thì mình rất hạnh phúc. Anh được xem như một cậu bé nhà nghèo của nhiều nhân tài các Bệnh viện vùng Duyên Hải miền Trung nói chung và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam nói riêng. Mỗi khi có bệnh nhân cần truyền máu và chế phẩm máu cấp cứu, anh và các thành viên của câu lạc bộ Máu nóng Hiếu và Thiện nguyện không kể mưa gió, sương khuya, khoảng cách xa xôi, luôn có mặt kịp thời để giúp đỡ không biết bao nhiêu người kém may mắn đang cần những giọt máu quý giá để tiếp tục duy trì sự sống, dành lời hỗ trợ tay chân tận tâm, bởi vì “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, và quan trọng hơn hết là cho đi niềm tin và niềm tin cậy của có được niềm tin nào thay thế máu được. Tôi vẫn nhớ như in đêm trước đầu đông năm 2019; khuya đó có bệnh nhân tại phòng giao thông giảm số lượng người cứu nhóm máu O nghiêm trọng; chúng tôi “bàng hoàng” khi đã thấy hai người nhà mà vẫn không tình nguyện cứu người trùng nhóm. May mắn thay lúc này tôi sắp có anh. Sau khi nhận được cuộc gọi, anh và tình nguyện viên từ Đà Nẵng lập tức chạy vào Tam Kỳ. Trong cái gió rét của mùa đông, sương chân thành và nhiệt huyết của anh cũng như tình nguyện viên trong câu lạc bộ đã làm ấm lòng anh em khoa tôi, bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân, càng làm cho mọi người khẳng định nhau hơn. Những con người này đã làm cho người khác ấm lòng, cảm thấy niềm tin vào cuộc sống, làm cho cuộc sống tươi đẹp này tràn đầy tình yêu thương!

# “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình - Trao đi yêu thương nhưng nhận lại yêu thương”

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 24 Tháng 2 2020 18:19 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 24 Tháng 2 2020 18:23

---



Copyright © 2020. All rights reserved. This content is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner.